

# วีเอส09เพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าต้นยอดขายสบู่

## “วิภาดา”



วีเอส09เพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าต้นยอดขายสบู่ “วิภาดา” ปรับกลยุทธ์เจาะลูกค้ากลุ่มใหม่เร่งวางขายในห้างแม็กเวลล์

วีเอส 09 ออริจินอลเอิร์ธ เร่งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้า ปรับกลยุทธ์การตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ จับมือห้างสรรพสินค้าแม็กเวลล์ ต้นยอดขายสบู่ผสมสมุนไพรวิภาดา เผยผู้บริโภคทั้งคนไทยและต่างชาตินิยมใช้สินค้าเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น ตั้งเป้ายอดขายทั้งระบบร้านค้าและออนไลน์ทั้งปีโต 10%

นางสิริจักษณ์ หาญวราภิตดี กรรมการฝ่ายพัฒนาการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท วีเอส 09 ออริจินอล เอิร์ธ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสบู่ผสมสมุนไพรแบรนด์ “วิภาดา” เปิดเผยว่า ที่ผ่านมารีษัทให้ความสำคัญกับการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายตามความเหมาะสม เพื่อต้องการให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึง จึงมีความพยายามในการสร้างพันธมิตรใหม่ ๆ ทั้งร้านค้าปลีกและค้าส่ง รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลาดออนไลน์เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้าที่อายุระหว่าง 15-35 ปี ทั้งกลุ่มวัยหนุ่มสาวและวัยทำงาน ได้ให้ความสำคัญกับการใช้สื่อออนไลน์ในการค้นหาสินค้า เพื่อเปรียบเทียบราคาและคุณสมบัติต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าดังกล่าวเป็นอย่างดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากพรีเซ็นเตอร์ “เมษ์ บัณฑิตา” เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกระแสในตลาดโซเชียล

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายนั้น นอกจากจะเน้นเรื่องร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งการวางขายในร้านเซเว่นอิเลฟเว่นแล้ว เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับความไว้วางใจจากห้างสรรพสินค้าแม็กเวลล์ ซึ่งขณะนี้มีสาขาอยู่ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งถือว่าการเข้าถึงลูกค้าใหม่อีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในสังคมเมือง ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัท มีนโยบายที่ชัดเจนในการเพิ่มช่องทางขายในดิสเคาท์สโตร์ให้หลากหลายขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ให้ความสำคัญกับสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะสบู่ผสมสมุนไพรที่ต้องใช้อาบนำทุกวัน สำหรับการพัฒนาตลาดในทุกช่องทางคาดว่าจะเป็ปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนยอดขายทั้งปี 2559 เพิ่มขึ้นประมาณ 10%

สำหรับผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สบู่ หรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายสอบถามได้ที่ Call Center 098-865-1180 หรือ [www.soapvipada.com](http://www.soapvipada.com) และสั่งซื้อได้ที่ร้านเซเว่นอิเลฟเว่นทั่วประเทศ

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท วีเอส 09 ออริจินอล เอิร์ธ จำกัด โทร. 086 -325 7575 และ 087-745-7863